

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “แจ้งเตือนคนไทยก่อนเดินทางไปเม็กซิโกและจีน”

แม้ว่าในยุคปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถทำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว แต่หลายครั้ง การเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคิด เพราะมีปัจจัยมากมายที่อาจทำให้การเดินทางของท่าน มีอุปสรรคและไม่เป็นไปตามแผน ก่อนเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวเองและสมาชิกที่ร่วมเดินทาง การประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ การตรวจสอบ วันเวลาของเที่ยวบิน (โดยเฉพาะเที่ยวบินหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. หรือหลังเที่ยงคืน) แต่สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่ง ที่หลายคนอาจมองข้ามคือ การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อห้ามของประเทศที่เราจะเดินทางไป ให้ครบถ้วน เช่น สิ่งของที่ห้ามนำเข้าประเทศนั้น ๆ และกฎระเบียบด้านการเข้าเมืองอื่น ๆ ที่เราอาจนึกไม่ถึง

ที่ผ่านมา มีคนไทยที่ได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) และมีใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักประเภททำงานได้ ในประเทศเม็กซิโกซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคลาตินอเมริกา ถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเม็กซิโก หลังจากเดินทางกลับจากการพักผ่อนในประเทศไทย เนื่องจากการมีวีซ่าเม็กซิโกไม่ได้ เป็นการรับประกันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเม็กซิโกได้เสมอไป โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเม็กซิโก อาจสอบถามข้อมูลจากผู้เดินทางเพื่อประกอบการพิจารณาให้เข้าประเทศเพิ่มเติมได้ อาทิ วัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าเม็กซิโก ที่พักในเม็กซิโก พร้อมให้แสดงหลักฐานการจองที่พัก ระยะเวลาการพำนักในเม็กซิโก หลักฐานการเงิน วิธีการเดินทางออกจากเม็กซิโกพร้อมให้แสดงบัตรโดยสารขาออก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีคนไทยหลายรายถูกจับกุมและต้องโทษในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดในประเทศจีน โดยส่วนใหญ่ถูกชักนำเข้าสู่กระบวนการการค้ายาเสพติดในฐานะผู้ส่งยาเสพติดจากแหล่งผลิตเพื่อไปจำหน่ายในจีน โดยผู้ว่าจ้างจะออกค่าตัวเครื่องบินพร้อมให้เงินติดตัวไปด้วย กว่าครึ่งหนึ่งของนักโทษไทยที่ถูกจับกุมในจีนมักไม่ทราบ และไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโทษที่จะได้รับว่า อาจได้รับโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต โดยที่ผ่านมามีคนไทยเคยได้รับโทษสูงสุดมาแล้ว

กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเน้นย้ำให้ผู้เดินทางตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการขนส่งสินค้าหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศต่าง ๆ โดยต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบการเข้าเมือง และกฎหมายด้านการทำงานของคนต่างชาตินั้น ๆ ให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thai Consular” ซึ่งระบุหมายเลขโทรศัพท์ hotline หรือสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ทั่วโลก
